



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี
จังหวัดสมุทรสงคราม



รายงานผลการดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร)

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. **วัตถุประสงค์**

๓.๑ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร)

๓.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างถูกต้อง

๓.๔ เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนได้

๔. **เป้าหมาย**

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน ๓๔ คน

๕. **วิธีดำเนินการ**

๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

๕.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ

๕.๓ ประสานงานและดำเนินการตามโครงการ เช่น ติดต่อวิทยากร ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ศึกษาดูงาน ศึกษาเส้นทางการเดินทาง ฯลฯ

๕.๔ จัดกิจกรรมระดมทุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ

๕.๕ ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ

๖. ระยะเวลา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

อบรม/ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

๘. งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้า ๑๒/๖๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. สามารถนำความรู้จากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และเกิดประโยชน์ ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนได้



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กรอบแนวคิดเพื่อการปฏิบัติตนโดยยึดหลักทางสายกลาง และความพอเพียง ผ่านการใช้ชีวิตบนหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมด้วยความรู้ และคุณธรรม ซึ่งผู้คนทุกวัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมี จุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้คน ครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เป็นต้น

ดังนั้น ภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่หลากหลาย ความรอบคอบ ในการ วางแผนและดำเนินการต่าง ๆ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทย อยู่บนพื้นฐานของ ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง และความไม่ประมาท เพื่อช่วยปกป้องและรับมือกับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยยังให้ความสำคัญกับความรู้ และคุณธรรมที่สำคัญ เช่น ความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลและความยุติธรรมในสังคม

เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

การดำเนินชีวิตบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐาน สำคัญต่าง ๆ ที่อาจแบ่งได้ว่าเป็น ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่

คุณลักษณะสำคัญ ๓ ข้อ คือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง เน้นไปที่การ พึ่งตนเอง ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปปฏิบัติได้ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือ ระดับประเทศ

- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป การใช้ชีวิตโดยไม่ เบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น

- ความมีเหตุผล หมายถึง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเพียงพอที่ เหมาะสมกับตัวเอง โดยพิจารณาว่าต้องการทำอะไร เพราะอะไร เพื่ออะไร รวมถึงพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค พร้อมกับพิจารณาผลที่อาจเกิดอย่างรอบคอบ

- การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับผลของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบันและในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม ทั้งจากภายในและ ภายนอก

เงื่อนไขสำคัญ ๒ ข้อ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ บนหลักความ พอเพียง ได้แก่

- ความรู้ หมายถึง ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ และความรู้จากประสบการณ์ตรง สำหรับ วางแผนงาน

- คุณธรรม หมายถึง หลักที่ควรยึดถือระหว่างกระบวนการตัดสินใจ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน ความอดทน ความพากเพียร ความมีวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยพระองค์มีพระราชดำรัสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเน้นเกี่ยวกับ ความพอมีพอกิน พอใช้ ความว่า

"...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป..."

จากพระราชดำรัสข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จากนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตบนหลักทางสายกลาง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ความว่า

"...การจะเป็นเช่นนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก ..."

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยและหลายทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีความพอเพียงกับตนเอง โดยอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน ไม่เพียงมุ่งหวังแต่จะสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะความการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องมาจากรากฐานที่มั่นคงเสียก่อน และยังมีความสอดคล้องกับแนวคิด [เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals](#) อันเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่าเป็นนักชัตริย์นักพัฒนา หรือ “Developer King” พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award) แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

วิทยากรบรรยาย นายสุชล สุขเกษม



ชื่อ - นามสกุล นายสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๖ บ้านสารภี หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๖๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘-๖๑๗๘-๔๑๕๗

อาชีพ เกษตรกรรม

คุณลักษณะส่วนบุคคล นายสุชล สุขเกษม มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร ๑๙ ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ในช่วงปี ๒๕๕๒ ทำการเกษตรแบบ ผสมผสาน ๑ ไร่ ๑ แสน และในปี ๒๕๕๖ สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ ๑ ไร่ มีรายได้ ๒ แสนบาท โดยศึกษาจาก โครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงค้นคว้า ฝึกอบรม และนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ มาปรับใช้ลงมือทำในพื้นที่ ๑ ไร่ ของตนเอง โดยยึดพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และผสมผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการทำการเกษตร สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย การปลูกพืชแบบผสมผสาน การ เลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงแพะเนื้อ การเลี้ยงกิ้งก่ามรกต การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงไส้เดือน นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำไข่เค็มรสชาติต่างๆ เช่น ไข่เค็มรสต้มยำ ไข่เค็มรสกาแฟ การทำกล้วยแปรรูป การทำน้ำยาชนิดต่างๆ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ น้ำยาถูพื้นไล่ยุง โดยใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม จนใน ปัจจุบันในพื้นที่ ๑ ไร่ สามารถสร้างรายได้ถึง ๒ แสนบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ประจำวัน รายได้ประจำสัปดาห์ รายได้ประจำเดือนและรายได้ประจำปี สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ผลงานสร้างคุณประโยชน์ นายสุชลฯ ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ๑ ไร่ ๒ แสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน คือ ทุกกิจกรรมมีความเกื้อกูลกันเอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่าง พืชและสัตว์ใช้ทุกอย่างในแปลงเกษตรให้คุ้มค่า (Zero Waste Agriculture) มีการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานโดยทำการปลูกพืชเป็นชั้นบันได พืชเตี้ยปลูกทางทิศตะวันออกไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงพืชที่สูงที่สุดจะปลูกทางทิศตะวันตก เพื่อให้พืชได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง การทำสลักกันน้ำเพื่อเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในแปลง และคลองไส้ไก่เพื่อใช้สำหรับ หมักมูลสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยน้ำบำรุงดินในพื้นที่ ประยุกต์การเลี้ยงหมูหลุมมาเป็นการเลี้ยงไก่หลุม เพื่อให้ได้ปุ๋ยขี้ไก่ พุนแรงในการค้ำเพราะไก่จะค้ำเองวันละประมาณ ๑๒ ชั่วโมง การคิดค้นการเลี้ยงไก่ในตะกร้าบนต้นไม้ โดยนำไก่ไข่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรดที่สามารถปรับตัวได้ไวมาเลี้ยงในตะกร้าตั้งแต่เล็ก นอกจากจะประหยัดพื้นที่ใน การเลี้ยงแล้วขี้ไก่อังหล่นมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นไก่ซึ่งข้าวสวรรค์ เพื่อประหยัด พื้นที่ในการเลี้ยงไก่และสะดวกในการเก็บไข่ การเลี้ยงนกกระทาบนบ่อปลา ดูก เพราะขี้ของนกกระทาจะมีขนาด เล็กกว่าขี้ไก่ ทำให้ปลากินได้หมด ส่งผลให้น้ำไม่เน่าเสีย การเลี้ยงกุ้ง ก้ามกรามในตะกร้า เพื่อแก้ปัญหาเวลาลอกคราบ กุ้งมักจะกินกันและลดความเครียดของกุ้ง การสร้างรายได้ จากการท การเกษตรแบบผสมผสานให้รายได้รายวัน เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา และดอกมะลิ มีรายได้ ต่อปีประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายได้รายสัปดาห์เช่น จำหน่าย พันธุ์พืช ได้แก่ กิ่งพันธุ์มะนาว พันธุ์มะพร้าว น้ำหอม จำหน่ายพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกไก่พันธุ์ไข่ ลูกนก ไส้เดือน และไข่ เค็มแปรรูป มีรายได้ต่อปีประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท รายได้รายเดือน เช่น จำหน่ายผลผลิตมะพร้าว น้ำหอม มะพร้าว ผลแก่ ปลา กบ ชันโรง มี รายได้ต่อปีประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท รายได้รายปี เช่น กุ้งก้ามกรามในตะกร้า มะม่วง ละมุด น้อยหน่า มีรายได้ ต่อปีประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมรายได้สุทธิทั้งปี ๓๗๐,๐๐๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน หมอดินอาสา ปศุสัตว์อาสา ครูบัญชีอาสาฯ จนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัด สมุทรสงคราม การขยายผลงาน มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี เพื่อแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำไข่เค็ม การทำกล้วยหักมุกแปรรูป การทำน้ำยาชนิดต่างๆ สร้างรายได้ เพิ่มให้กับคนในชุมชน และมี เกษตรกรจังหวัดต่างๆ เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สุ ราษฎร์ธานี เข้ามาศึกษาดูงาน และ น ามองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนกลายเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้บ้านสารภีบนพื้นที่ของตนเอง โดยมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด ๗๐ ฐาน แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่

หมวดที่ ๑ สุขภาพชุมชน

หมวดที่ ๒ พลังงานทดแทน

หมวดที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ ๔ การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร มี QR Code คลิปวีดีโอบรรยาย ๕ ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ในแต่ละ ฐานเรียนรู้ ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเกษตรผสมผสาน ของกรม ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัจฉริยะ (กศน.) และศูนย์ศึกษาการ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่สนใจ สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชชมงคลธัญบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ประมาณ

เดือนละ ๕,๐๐๐ คน เข้ามารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน วิจัย ฝึกงาน และใช้บริการ มีคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศต่างๆ เช่น ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน มองโกเลีย ภูฏาน ออสเตรเลีย ฟิจิ ตองกา รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้แทน GI (Geographical Indicator) โดยมีผู้แทนจาก ๙๐ ประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการเกษตร ของผู้นำด้านการเกษตรในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (AEC)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้



ร่วมกิจกรรม ถวาย/ตอบ



ศึกษาเรียนรู้จากฐานความรู้ต่างๆ





ชื่อฐาน น้ำยาล้างจาน สมุนไพร

ชื่อผู้วิจัย นาย สุชล สุขเกษม

หลักการ/บทนำ/ที่มา
เนื่องจากในชุมชนมีวัดอุทิศโยธะ เช่น มะกรูด-มะนาว-มะเฟือง-มะขาม-มะดัน เป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มีกรด สามารถนำมาทำเป็นน้ำยาล้างจานได้ ไม่กัดมือ ซักผ้าก็ได้

ระเบียบวิธีวิจัย/ขั้นตอนการดำเนินงาน
นำผลไม้รวม หรืออย่างใดอย่างหนึ่งน้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม หั่นเป็นชิ้นๆ ต้มน้ำเดือดนาน 20 นาที ใส่น้ำ 10 ลิตร พอเดือดแล้วยกลงตั้งทิ้งไว้เติมน้ำเปล่าลงไป อีก 5 ลิตร ใช้มือบีบให้แหลก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง นำ N70-เกลือ-กรดไขมัน ซ็อกจากธนาคาร ธกส ทุกแห่ง ขั้นตอนการผลิตจะบอกอยู่ในฉลาก เพียงแต่ใช้น้ำ ผลไม้ที่เตรียมไว้มากวาน

น้ำยาถูพื้นไล่ยุง



ชื่อผู้วิจัย นายสุชล สุขเกษม

วิธีทำ ลูกมะกรูด 1 กิโลกรัม ต้นตะไคร้ 1 กิโลกรัม เอม่าหั่น แล้วต้มกับน้ำ 10 ลิตร พอน้ำเดือด จับเวลาไป 20 นาที แล้วยกลงเติมน้ำเปล่าอีก 6 ลิตร รอให้อุ่นๆ เอามือขยำแล้วกรองผ้าขาวบาง 2 รอบ แล้วนำมากวานกับ ชุด น้ำยาล้างจาน N.70

วิธีใช้ เอม่าผสมน้ำถูพื้นบ้านไล่ยุง



ชื่อร้าน ไช้เค็มรสต้มยำ

ชื่อผู้วิจัย นายสุชล สุขเกษม

หลักการ/บทนำ/ที่มา
เป็นนวัตกรรมใหม่ ของไช้เค็ม ซึ่งจะได้รสชาติในไช้ขาวที่มีรสชาติต่างจากไช้เค็มทั่วๆ ไป ทำให้ร่างกายได้ประโยชน์จากสมุนไพร

ประโยชน์วิธีวิจัย/ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกลือเม็ด 1 ถ้วย น้ำสะอาด 4 ถ้วย ช่า - ตะไคร้ - ใบมะกรูด - มะนาว

วิธีทำ ต้มทุกอย่างรวมกัน จับเวลาคือน้ำเริ่มเดือด ต้มนาน 10 นาที ยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ล้างไช้เปิด หรือไช้ไก่สะอาด ตึงให้แห้งนำไช้เรียงใส่ภาชนะที่ต้องการ นำน้ำที่ต้มไว้เทใส่ให้ท่วมไช้ ถ้าไช้ลอยให้เอาใบเตยกลไว้ คองนาน 15 วัน (ถ้าทอดไช้ดาว 10 วัน) ทอดครบ 15 วัน นำไช้มาล้าง แล้วต้ม ทอนน้ำเริ่มเดือด จับเวลาไป 6 นาที แล้วยกลง จะได้ไช้เค็มรสต้มยำ

ไช้เค็ม รสต้มยำ

ไช้เค็มรสกะเพรา

ชื่อผู้วิจัย นายสุชล สุขเกษม

วิธีทำ เกลือเม็ด 1 ถ้วย น้ำเปล่า 4 ถ้วย
พริกขี้หนู 1 ถ้วย
กระเทียมแกะกลีบแล้ว 1 ถ้วย
กะเพรา 1 กำมือ (เขียว)

ต้มรวมกัน พอน้ำเริ่มเดือดจับเวลาไป 10 นาที แล้วยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปคองไช้ 12 ฟอง คองไว้ 15 วัน ทอดไช้ดาว คองไว้ 15 วัน ต้มเป็นไช้เค็ม

รสปลา

การใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้า ๑๒/๖๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ค่าเช่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง) จำนวน ๓ คัน เป็นเงิน	จำนวน ๖,๖๐๐ บาท
๒. ค่าป้ายไวเนล ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	จำนวน ๕๔๐ บาท
๓. ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน ๓,๖๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	จำนวน ๑,๔๔๐ บาท
๕. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท	จำนวน ๓,๖๐๐ บาท
รวมใช้จ่ายเงินโครงการทั้งหมด	จำนวน ๑๕,๗๘๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ	จำนวน ๔,๒๒๐ บาท

สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. สามารถนำความรู้จากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และเกิดประโยชน์ ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนได้

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก บ้านสารภี จึงมีความแห้งแล้ง ไม่ค่อยชุ่มชื้น
๒. ผลผลิตถัณฑ์หลายอย่างที่ไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากความแห้งแล้งไม่มีผลผลิตทางการเกษตร
๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานบางคนไม่สามารถร่วมเดินทางได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และติดภารกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในโครงการ ซึ่งเบิกจ่ายตามจำนวนคนที่ร่วมดำเนินงานจริงเท่านั้น

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนทั้งหมด	ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. คณะผู้บริหาร	4 คน	2 คน
2. สมาชิกสภา	7 คน	3 คน
3. พนักงานส่วนตำบล	13 คน	13 คน
4. ลูกจ้างประจำ	2 คน	2 คน
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ	8 คน	4 คน
รวม	34 คน	24 คน

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ / จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (24 คน)

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	45.83	41.67	8.33	4.17	0.00
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่	50.00	41.67	8.33	0.00	0.00
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา	50.00	45.83	4.17	0.00	0.00
1.4 การเดินทาง	54.17	45.83	0.00	0.00	0.00
2. องค์ประกอบหลัก					
2.1 วิทยากร	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00
2.2 เทคนิคและอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย	66.67	25.00	8.33	0.00	0.00
2.3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม	58.33	25.00	16.67	0.00	0.00
2.4 อาหารกลางวัน	45.83	33.33	20.84	0.00	0.00
3. คุณภาพการให้บริการ					
3.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์	70.83	25.00	4.17	0.00	0.00
3.2 ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไป	70.83	20.84	8.33	0.00	0.00
3.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตาม	62.50	20.83	16.67	0.00	0.00
3.4 โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และ	58.33	37.50	4.17	0.00	0.00
3.5 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม	75.00	20.83	4.17	0.00	0.00
4. ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมของโครงการ	774.99	416.66	104.18	4.17	0.00
คิดเป็นร้อยละ	59.62	32.05	8.01	0.32	0.00

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้

- ได้รับความรู้ด้านการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
- ได้รับความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้
- ขอบขวนการเรียนรู้การเลี้ยงไก่
- วิทยากรพูดเข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
- ได้เห็นและได้ทราบขั้นตอนแลเทคนิคในการปลูกต้นไม้

3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการในอนาคตต่อไป

- การประชาสัมพันธ์โครงการควรรวดเร็วและทั่วถึง

แบบสอบถามความพึงพอใจ